

KHAI MẠC NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO TRUYỀN THỐNG 14/10

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia và bằng công nhận xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Lễ khai mạc diễn ra với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Chèo, Đoàn Ca múa kịch, Đoàn Cải lương Thái Bình biểu diễn. Đặc biệt, các đại biểu và đông đảo quần

chúng nhân dân được thưởng thức màn biểu diễn trống hội, võ thuật, hát ca trù, múa tứ linh...

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao bằng công nhận xếp hạng cho 1 di tích lịch sử văn hóa quốc gia và 2 bằng công nhận xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 17 di tích trên địa bàn tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tổ dân phố, thôn văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2009 - 2017 và 10 cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2017; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bộ thiết bị âm thanh từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao cho 16 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu.



TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tổ chức, xây dựng Quỹ "Vi người nghèo" đạt được nhiều kết quả tích cực; đã huy động được sự tham gia của toàn xã hội, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 25.349 hộ nghèo (4,01%) và 21.550 hộ cận nghèo (3,41%) đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hướng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và vận động xây dựng Quỹ "Vi người nghèo", các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo ở các địa phương. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo" với tinh thần cao nhất; vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập. Vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người Thái Bình ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo", góp phần chung tay, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chăm lo, giúp đỡ người nghèo.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, đề xuất ai bị bỏ lại phía sau" và vận động xây dựng Quỹ "Vi người nghèo" bảo đảm đúng người nghèo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đồng hành cùng người nghèo, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau, nhân lên truyền thống đoàn kết "Thương người như thể thương thân".

3. Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và xây dựng Quỹ "Vi người nghèo"; phát động tháng cao điểm "Vi người nghèo" (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2018), vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ "Vi người nghèo" bảo đảm đúng quy định, kịp thời và hiệu quả; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và vận động xây dựng Quỹ "Vi người

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và vận động xây dựng Quỹ "Vi người

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, đề xuất ai bị bỏ lại phía sau" và vận động xây dựng Quỹ "Vi người

3. Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và xây dựng Quỹ "Vi người nghèo"; phát động tháng cao điểm "Vi người

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua và kết quả vận động ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo"; kịp thời phản ánh những trạng thái và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện vận động, ủng hộ Quỹ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

LỜI KÊU GỌI...

(Tiếp theo trang 1)

được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện và được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, người lao động, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, hội đồng hương Thái Bình ở ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng. Năm 2017, Quỹ "Vi người nghèo" 3 cấp đã thu được trên 10 tỷ đồng (cấp tỉnh trên 1,4 tỷ đồng; cấp huyện trên 3,5 tỷ đồng; cấp xã trên 5 tỷ đồng). Từ nguồn Quỹ vận động được Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 228 "Nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ 811 hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất, đầu nổi nước sạch; hỗ trợ 244 hộ nghèo khám chữa bệnh; hỗ trợ trên 1.000 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thăm,

tặng 14.550 suất quà nhân dịp ngày lễ, tết... góp phần thiết thực cùng với đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ "Vi người nghèo" tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận tinh cảm quý báu, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, các trong tỉnh và người Thái Bình ở ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ "Vi người nghèo" trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 25.349 hộ nghèo (4,01%) và 21.550 hộ cận nghèo (3,41%) đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà

nước và cộng đồng để ổn định cuộc sống.

Thực hiện Công văn số 1447-CV/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động xây dựng Quỹ "Vi người nghèo". Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ "Vi người nghèo" tỉnh thiết tha kêu gọi:

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo" bằng những hành động thiết thực nhất đóng góp công sức, ủng hộ cả vật chất và tinh thần, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người lao động

trong các thành phần kinh tế; nhân văn sâu sắc của phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhân Tháng cao điểm "Vi người nghèo" (từ 17/10 đến 18/11/2018), kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi và tin tưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh sớm có những đóng góp tích cực vào Quỹ "Vi người nghèo", các cấp.

Với ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc của phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhân Tháng cao điểm "Vi người nghèo" (từ 17/10 đến 18/11/2018), kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi và tin tưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh sớm có những đóng góp tích cực vào Quỹ "Vi người nghèo", các cấp.

Mọi hình thức đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo" tỉnh xin chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình

Số tài khoản: 3751.0.1014748.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình

Hoặc trực tiếp ủng hộ tại: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Số 08, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, Điện thoại: 02273.831.680; 02273.845.384.

Fax: 02273.645.264

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn!

TIỀN HẢI... (Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Công Trứ. Tiền Hải tự hào là quê hương của tiếng trống năm 1930 với phong trào cách mạng ngày 14/10/1930. Tổng kết các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Tiền Hải có hơn 22.000 người tham gia quân đội, gần 5.000 người đã anh dũng hy sinh; 3.200 người là thương binh, bệnh binh; 2.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện ven biển thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm. Xây dựng nông thôn mới đến năm 2017 đã có 27/34 xã về đích. Các chính sách xã hội, công tác giáo dục, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được quan tâm. An ninh chính trị luôn ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải đã nêu cao tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và các tầng lớp nhân dân đã không tiếc công sức, máu xương chung tay bảo vệ và xây dựng quê hương Tiền Hải phát triển như ngày hôm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng trong thời gian tới Tiền Hải cần phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế biển, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đăng trong số báo này).

BẾ MẠC GIẢI THỂ THAO... (Tiếp theo trang 1)

Tham gia giải có trên 150 vận động viên đến từ 10 cơ quan, đơn vị, tranh tài ở 7 nội dung với 4 bộ môn: bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, kéo co. Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thiện sân đấu và các dụng cụ phục vụ tổ chức các môn thi đấu; cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vận động viên tham gia giải với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Đồng chí khẳng định, giải không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội và các vận động viên.

Khám, tư vấn các bệnh về mắt cho người cao tuổi

Sáng ngày 14/10, Bệnh viện Mắt Thái Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Cổ phần PV Gas tổ chức khám, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Đông Xuân (Đông Hưng).

200 người cao tuổi của xã Đông Xuân đã được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Thái Bình khám sàng lọc, tư vấn cách phòng các bệnh về mắt thường gặp như xệ mi mắt, đục thủy tinh thể, lão thị, thiên đầu thống... đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc mắt và cấp thuốc miễn phí. Qua khám bệnh, những người phát hiện mắc bệnh đục thủy tinh thể được hẹn lịch đến thực hiện phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Mắt Thái Bình đồng thời được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ phương tiện đi lại.

Tập huấn kiến thức tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy

Tại Trung tâm Cai nghiện và Chăm sóc đối tượng xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức khóa tập huấn kiến thức về tư vấn, điều trị nghiện ma túy cho cán bộ làm công tác tư vấn, điều trị ma túy tại các cơ sở cai nghiện trong tỉnh.

Trong 3 ngày (11 - 13/10), 40 học viên làm công tác tư vấn, điều trị ma túy tại Trung tâm Cai nghiện và Chăm sóc đối tượng xã hội; Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội thành phố và các điểm tư vấn cai nghiện tại cộng đồng được các giảng viên của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trường Đại học Lao động xã hội truyền đạt các kiến thức cơ bản về công tác tư vấn, điều trị nghiện ma túy như: tổng quan về pháp luật, chính sách điều trị, cai nghiện ma túy, đổi mới cai nghiện ma túy ở Việt Nam; một số định hướng sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy; khái niệm về tư vấn trong điều trị ma túy; các nguyên tắc, hình thức tư vấn... Bên cạnh đó, các học viên cũng được thực hành công tác tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy để đánh giá kết quả của khóa học. Kết thúc khóa học, các học viên được Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cấp chứng chỉ. Khóa học giúp học viên bổ sung các kiến thức về công tác tư vấn, điều trị cai nghiện, từ đó thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

THÀNH PHỐ XỬ LÝ GẦN 3.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị

Để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, các lực lượng chức năng của thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi, vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; dừng, đỗ sai quy định; chạy quá tốc độ... 9 tháng đầu năm, đã phát hiện, xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.200 bộ giấy tờ xe, tước giấy phép lái xe 420 trường hợp, thông báo vi phạm về nơi cư trú trên 1.060 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định về tốc độ, đi sai làn đường, chuyển làn không đúng quy định, dùng, đỗ sai quy định, uống rượu, bia điều khiển phương tiện, người đi xe máy vượt đèn đỏ, học sinh đi xe đạp điện dàn hàng 3, hàng 4, không đội mũ bảo hiểm... Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên...